



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



KỶ HỢP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV

Thảo luận công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án; phòng, chống tham nhũng năm 2023



Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự phiên họp.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, ngày 21/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, các báo cáo trình Quốc hội là những báo cáo thường kỳ, được trình bày vào kỳ họp cuối năm. Báo cáo được tổng hợp kết quả, số liệu từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã nhiều lần thảo luận về các vấn đề có liên quan đến 5 nội dung trong các báo cáo vừa nêu như tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, phiên thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan cũng đã phát biểu làm rõ thêm nhiều vấn đề.

thi hành án; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo thẩm tra các báo cáo trên.

Điều hành nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, các báo cáo trình Quốc hội là những báo cáo thường kỳ, được trình bày vào kỳ họp cuối năm. Báo cáo được tổng hợp kết quả, số liệu từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã nhiều lần thảo luận về các vấn đề có liên quan đến 5 nội dung trong các báo cáo vừa nêu như tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, phiên thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan cũng đã phát biểu làm rõ thêm nhiều vấn đề.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các

đại biểu tập trung đánh giá các vấn đề trọng tâm như trong báo cáo thẩm tra đầy đủ do Ủy ban Tư pháp trình với Quốc hội; đánh giá, thảo luận về tình hình năm 2023 so với năm trước có những tiến bộ gì, những hạn chế gì, các tồn tại, nguyên nhân...; cho ý kiến về những giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới.

Tham gia thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội thể hiện sự đồng tình với 5 báo cáo của các cơ quan và các báo cáo thẩm tra. Các báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chất lượng, có đổi mới, bám sát tình hình thực tế, thể hiện kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Điều đó phản ánh sự cố gắng, nỗ lực lớn của các ngành, các lực lượng, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Các đại biểu ghi nhận trong thời gian qua Chính phủ, các cấp, ngành, cơ quan pháp luật đã triển khai nhiều giải pháp vừa bảo đảm phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân vừa chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, tổ chức tấn công trấn áp tội phạm.

Cùng với ghi nhận nỗ lực rất lớn của Chính phủ, các cấp, ngành, lực lượng chức năng, cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh trấn áp, xử lý các loại tội phạm góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,

(Xem tiếp trang 4)
VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

Câu lạc bộ Lê Quý Đôn

tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 21/11, Câu lạc bộ (CLB) Lê Quý Đôn tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, hội viên CLB.

CLB Lê Quý Đôn hiện có hơn 360 hội viên. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, nhiệm kỳ 2018 - 2023, hoạt động của CLB đã để lại những dấu ấn tốt đẹp. Ban Chủ nhiệm CLB đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm,

(Xem tiếp trang 4)
ĐAO QUYN



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đại hội.

Biểu dương 160 người khuyết tật, trẻ mồ côi tiêu biểu năm 2023

Chiều ngày 21/11, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức sinh hoạt biểu dương người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC) tiêu biểu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Thái Bình hiện có khoảng 124.000 NKT và hơn 5.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; sự giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cuộc sống của NKT,

TMC ngày càng được cải thiện. Nhiều NKT đã trở thành chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; nhiều học sinh khuyết tật, mồ côi đã vượt lên số phận, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Hội nghị biểu dương NKT, TMC tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2023 nhằm ghi nhận, tôn vinh những tấm gương NKT, TMC vượt khó, đạt thành tích cao trên nhiều lĩnh vực. Qua đó cổ vũ, động viên, khích lệ NKT, TMC tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương những tấm gương NKT, TMC vượt khó. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã

hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ NKT, TMC. Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ, chăm lo hơn nữa để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho NKT, TMC, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, 160 NKT, TMC đã được biểu dương; 17 NKT, TMC có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất năm 2023 được nhận giấy khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh.

THU HOÀI - THANH TÙNG

● Sẽ có 2 đợt lấy nước trong vụ đông xuân 2023 - 2024

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2023 - 2024 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Theo đó, sẽ có 2 đợt lấy nước (12 ngày): đợt 1 từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24 giờ ngày 30/1/2024 (8 ngày); đợt 2 từ 0 giờ ngày 18/2 đến 24 giờ ngày 21/2/2024 (4 ngày). Trong thời gian lấy nước đợt 1, các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du; đợt 2, các hồ chứa thủy điện vận hành bảo đảm dòng chảy đủ để đầy mẫn, mực nước cho các trạm bơm đã chiến và các công trình đã được nâng cấp hoạt động.

Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch lấy nước phù hợp, tăng cường các giải pháp giữ nước trên ruộng để hạn chế thất thoát nước trong thời gian dài giữa đợt 1 và đợt 2 (18 ngày).

NGÂN HUYNH

● Phấn đấu kiên cố hóa 26,85km kênh mương

Để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2024, kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân 2023 - 2024, các địa phương và hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình phấn đấu kiên cố hóa 26,85km kênh mương; giải phóng gần 16,2 triệu mét vuông bèo bống; cải tạo, sửa chữa, xây mới 628 trạm bơm, 1.595 cống dưới đê, cống nội đồng và đảo đắp bờ vùng, bờ thửa, nạo vét kênh mương với khối lượng gần 2,4 triệu mét khối.

Theo nhận định, lượng nước về các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng thiếu hụt từ 30 - 50% so với trung bình nhiều năm và nhà máy thủy điện Hòa Bình dự kiến thực hiện thay thế thiết bị định kỳ bắt buộc nên

trong các đợt xả nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2023 - 2024 sẽ chỉ vận hành được tối đa 7/8 tổ máy.

Để chủ động bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, hai công ty thủy lợi tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, cửa lấy nước các trạm bơm, cống để bảo đảm khả năng dẫn, tích trữ nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các công trình lấy nước đang đầu tư để kịp đưa vào vận hành lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2024. Hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân 2023 - 2024 trước ngày 31/12/2023; chủ động xây dựng phương án điều tiết nước phù hợp.

LƯU NGÂN

Chinh trang đô thị chào đón chương trình "THAI BINH HOMECOMING DAY"

(Xem trang 2)



Quảng trường 14/10 được trang hoàng rực rỡ sẵn sàng cho sự kiện.